

Vĩnh Long: Tăng cường vai trò của phụ nữ trong vận động tham gia BHXH hội tự nguyện

21:26 08/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 7/9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bưu điện tỉnh ra mắt mô hình Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh.



Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long giải đáp thắc mắc của hội viên phụ nữ về các thông tin liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tổ có 6 thành viên cùng tham gia và truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đây là mô hình thí điểm để tiến tới nhân rộng cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long Ngô Tuấn Anh nhấn mạnh, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh, xã hội. Để góp phần nâng cao độ bao

phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết hướng dẫn liên tịch về việc xây dựng mô hình Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tổ được thành lập trên tinh thần tự nguyện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về mục đích ý nghĩa, quyền lợi và tính nhân đạo, nhân văn khi tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các tổ được thành lập sẽ tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, thông qua nhiều hình thức tiết kiệm như nuôi lợn đất, tiết kiệm hằng ngày, hằng tuần... để đảm bảo đủ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nhu cầu đăng ký.

Trong quá trình hoạt động, các tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục vận dụng và phát huy hiệu quả các mô hình “Biến rác thành tiền”, “Biến rác thành bảo hiểm xã hội tự nguyện”... nhằm linh hoạt giúp đỡ hội viên xoay vòng nguồn vốn tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Lý Thị Kiệp cho biết, hiện nay rất nhiều hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn không thuộc đối tượng tham gia chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi hết tuổi lao động thường gặp khó khăn về chi phí chăm sóc bản thân và gia đình. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là giải pháp căn cơ để hội viên, phụ nữ được tiếp cận với chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần giảm mối lo, gánh nặng khi hết tuổi lao động.

Việc triển khai mô hình Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ các cấp được nắm bắt thông tin, chính sách, những quyền lợi và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng đến mục tiêu tạo điểm tựa kinh tế vững chắc hơn cho bản thân hội viên và gia đình khi tuổi già. Mô hình nhằm tăng cường vai trò hội viên phụ nữ trong việc tham gia và vận động người thân, bạn bè cùng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với những mức đóng phù hợp nhu cầu và điều kiện kinh tế của gia đình.

Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các cấp Hội hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình để nhiều hội viên có điều kiện được tham gia. Hội tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh trong công tác tuyên truyền để hội viên, phụ nữ nắm đầy đủ và chính xác các thông tin và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các địa phương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoạt động

thường xuyên và hiệu quả.

Gia Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vinh-long-tang-cuong-vai-tro-cua-phu-nu-trong-van-dong-tham-gia-bhxx-hoi-tu-nguyen>